

## VGI - อาการเหมือน อายากขึ้น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในวลีจั่วหัว...

อันนี้ คงไม่ได้หมายถึง หุ่นบาดตาเซียน วันนี้อย่างเดียวนะ อาจจะหมายรวมถึง ตลาด หรือ SET Index ด้วยเลยนั่นแหละ ก็อาการแก่งๆ ในรอบแคบ 135-1365 มาหลายวัน อยู่ๆ วันวาน ก็สามารถผ่านออกมาเล่นนอกกรอบดังกล่าวได้...เป็นการผ่านขึ้นไปเล่นด้านบน เสียด้วยนี่สิ แล้วถ้าหากเข้าไปตกกราฟในรายนาทึ หรือ ราย 15 นาที ดูแล้วนั้น นี่แหละครับ ที่เหนือเมฆถึงได้บอกว่า อาการเหมือนอายากขึ้นเลย... หากอยากรู้ว่า เป็นยังไง ก็ลองเข้าไปตกกราฟกันดูนะครับ จะใช้ไหม แต่อย่างไรก็ตาม หลักๆ แล้ว เราก็ยังคงมั่นใจอะไรในแนวโน้มระยะสั้นๆ หรือ ในกราฟรายนาทึที่ไม่ได้มากนะ ต้องว่ากันที่ภาพหลักไว้ก่อน... ก็อย่างที่เรตามกันมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ต้นสัปดาห์ นั้นแหละครับ ไม่ว่าจะภาพที่เป็นแนวโน้มขาลง หลักๆ จะมีแนวต้านแถว 1430-1440 หรือ รอบนี้ ถ้าอยากจะขึ้นจริงๆ นั้น ก็อาจจะมีแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1400-1410 ไว้ก่อนเป็นด่านแรก การจะผ่านตรงนี้ได้ ก็ต้องอาศัยแรงซื้อที่มีนัยสำคัญพอสมควรเลยนะ... นี่รายังไม่เอ่ยถึงภาพใหญ่ๆ ที่เป็นเรื่องของการณ์กลับเลยนะ เรา ยังคงต้องระวัง คลื่น C ที่ยิ่งพร้อมจะมีการลงลึกๆ ได้อยู่ ถ้าจะลงแค่ที่ผ่านมา หรือ การที่ไม่ต่ำกว่า 1300 มันอาจจะไม่ใช่คลื่น C ที่เต็มรูปแบบ หรือ อาจจะไม่ใช่ก็ได้... แต่นั่นจะต้องตามมาด้วยเงื่อนไข ที่ต้องขึ้นจนกว่าจะผ่านพื้นที่ 1460-1520 ไปให้ได้ หรือ เอาอย่างที่เคยกล่าว ต้องยืน 1520 โหนแหละ ถึงจะว่ากันในคลื่นอื่นๆ ที่เป็นคลื่นขาขึ้น... ถึงได้บอกไว้ว่า ไม่ต้องกลัวซื้อแพง ถ้าขึ้นจริง จะมีโอกาสขายแพงกว่าได้แน่

### ดูตามเกม...

เห็นอาการแก่งตัวในวันอังคาร ดูแล้วให้หน้าสนใจไม่น้อย เลยไปเปิดกราฟ ก็หน้าจะลอคคาดการณ์ในระยะต่อไป ตามภาพนี้ได้... แปลว่า รอซัดๆ แล้วซัดตามน้ำ ก็ยังได้นะเนี่ย

แนวรับ : ...1.71-1.68 เน้นไม่ต่ำกว่า 1.60 ไว้จะอุ่นใจ

เป้าหมาย : ...2.20-2.30 จะเป็นแนวต้านของการเล่นรอบ

Price Chart...(VGI)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น VGI... จริงๆ แล้ว ถ้ารูปแบบตามภาพนี้ ก็ต้องยืน 1.80 ให้ได้มันคงเสียก่อนนั่นแหละ แนวโน้มตามรูปแบบราคา ถึงจะมีลุ้นทางขึ้นได้... และนั่น อาจจะเป็นการลุ้น การจบในขาลงที่เป็นมาอย่างต่อเนื่องด้วย ถ้ามองว่าโอกาสการขึ้นในระยะสั้นนี้ มีโอกาสไป ก็ถ้าอ่านรูปแบบของเครื่องมืออ่านแนวโน้ม ก็ต้องบอกเลยว่า มีแต่ถ้าไม่ใช่ ก็ต้องเห็นว่าต่ำกว่า 1.60 ลงมาก่อน แต่ถ้าจะไม่รอซื้อตาม เมื่อยืน 1.80 อยากจะซื้อก่อน ก็พอได้ โดยแนวรับ 1.71-1.68 ก็มองว่าไม่แพงเกินไป ราคานี้ยังพอที่จะเข้ารับ เก็บไว้เก็งกำไรได้ แม้ยังไม่ผ่าน 1.80 ก็อย่าให้เห็นต่ำกว่า 1.50 ลงมาก่อน เป็นพอ... แล้วแต่ความถนัดละนะ ชอบไล่ หรือ ชอบรับ ก็ว่ากันไป